



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 8 /2554

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2554

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2554 ชะลอตัวในหลายภาคเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยการบริโภคภาคเอกชน อุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออก หดตัว ภาคการเกษตรและการลงทุนชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาครัฐขยายตัว ส่วนการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังมีแรงกดดันด้านราคาต่อเนื่อง การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนเงินฝากและเงินให้สินเชื่อยังคงขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

อุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวลง โดย**ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ลดลงร้อยละ 0.2 ตามการระมัดระวังในการใช้จ่ายของประชาชน แต่เครื่องใช้หมวดยานยนต์ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 4.7 โดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลดลงตามการชะลอตัวของงานก่อสร้างและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการลดกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลจังหวัดหลักทางเศรษฐกิจยังมีสัญญาณดีต่อเนื่อง สำหรับการ**เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ**ขยายตัวร้อยละ 20.0 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามงบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประจำและงบลงทุนในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 291.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แต่หดตัวร้อยละ 5.7 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากการส่งออกผ่านด่านชายแดนไปตลาดพม่าที่ลดลง เนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าปกติ ขณะที่**การนำเข้า**เร่งตัวจากเดือนก่อนจากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุน

ภาคการผลิตชะลอตัว โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ลดลงร้อยละ 5.3 ตามอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผลิตส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ด้าน**รายได้เกษตรกร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ตาม**ผลผลิตพืชสำคัญ**ทั้งสิ้นจี้จากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย และมันสำปะหลังจากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นทดแทน ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปรังยังเพิ่มขึ้น ด้าน**ราคาพืชผล**เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน **การท่องเที่ยว**ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี

เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีการค้าขยายตัวร้อยละ 4.1 ชะลอ
ลงจากเดือนก่อนตามหมวดยานยนต์และหมวดค้าส่ง ในขณะที่หมวดค้าปลีกหดตัวเล็กน้อย

เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เร่งตัวจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 4.9 ตามการปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ขณะที่ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง **อัตรา
เงินเพื่อพื้นฐาน** เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังราคาสินค้าอื่นๆ
โดยเฉพาะราคาอาหารสำเร็จรูป

การว่างงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2554 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7 จำนวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ภาคบังคับ) และมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และ
ร้อยละ 10.0 ตามลำดับ

เงินฝากของสาขานาการพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2554 มีจำนวน 433,464 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 8.8 จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการและผู้ประกอบการสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ด้าน
เงินให้สินเชื่อมีจำนวน 355,645 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.5 ที่สำคัญเป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.0

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

5 กรกฎาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : สุรินทร์ อินตะชุม
โทร. 0-5393-1166
e-mail : surini@bot.or.th